

ĐÔNG HƯNG

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Năm 2017, huyện Đông Hưng có nhiều giải pháp quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.



Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tùng Lộc (cụm công nghiệp Đông La, Đông Hưng) tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Đông Hưng vẫn còn 45% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, lao động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mới đạt 32%. Để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất tại các cụm công nghiệp, huyện đã xây dựng đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Đông Hưng đã có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020. UBND huyện đã tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt, hỗ trợ tháo gỡ

khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp quy mô lớn, sản xuất các mặt hàng có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hàng năm, Đông Hưng hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất từ 200 - 250 triệu đồng đào tạo nghề, du nhập nghề mới. Đẩy mạnh cải cách

hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh. Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 01, môi trường đầu tư, kinh doanh của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước huy động được các nguồn lực đầu tư, dẫn dắt các cụm công nghiệp và phát triển làng nghề, tạo thêm

nhiều việc làm mới, góp phần nâng cao đời sống người dân. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 9 cụm công nghiệp được tỉnh phê duyệt quy hoạch điều chỉnh tăng tổng diện tích 515,7ha, tăng 135ha so với năm 2016. Trong đó, huyện quy hoạch phân khu 7 cụm công nghiệp, tổng diện tích gần 300ha, tỷ lệ

lấp đầy bình quân 36,53%. Năm 2017, huyện đã tiếp nhận 15 dự án đăng ký đầu tư, trong đó có 7 dự án mới được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và 8 dự án đầu tư mở rộng sản xuất. Các dự án đã đầu tư đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh đều phát huy hiệu quả, góp phần đưa tổng giá trị sản xuất của huyện tăng 9,74% so với năm 2016; trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 15,27%.

Ông Vũ Duy Hàn, Giám đốc Công ty TNHH May Trường Sơn Thịnh (cụm công nghiệp Mê Linh) cho biết: Cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Đông Hưng luôn tạo điều kiện cho Công ty hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng nhanh chóng và đúng quy định, bảo đảm thời gian, tiến độ. Từ đó, Công ty tận dụng được cơ hội kinh doanh tốt nhất, giữ được nhiều đơn hàng, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Ông Nguyễn Ngọc Khanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đô Lương (cụm công nghiệp Đô Lương) cho biết: Mọi thủ tục cấp phép đầu

tư, xây dựng nhà xưởng của Công ty đều được các ngành chức năng của tỉnh, huyện hướng dẫn, tạo thuận lợi nên chỉ trong thời gian ngắn Công ty đã hoàn thiện hồ sơ, tiến hành xây dựng và đưa vào hoạt động 2 nhà xưởng. Năm 2018, Công ty sẽ mở rộng thêm 2 - 3 dây chuyền nữa để sản xuất 2 triệu áo sơ mi, 300.000 bộ vest mỗi năm theo đơn hàng đã ký.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND huyện, để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 01, thu hút các nguồn lực đáp ứng yêu cầu đầu tư, phát triển nhanh, bền vững, năm 2018 và những năm tiếp theo, cùng với việc phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, Đông Hưng tiếp tục thực hiện các giải pháp xúc tiến đầu tư vào huyện; đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp Nguyễn Xá, Đô Lương, Đông La, tạo mặt bằng sạch thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh... Để làm được điều này, đội ngũ cán bộ, công chức của huyện sẽ phải nêu cao hơn nữa ý thức thực thi công vụ, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đầu tư và mở rộng sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

THU HIỀN

KIẾN XƯƠNG

Cày lật đất, phơi ải diệt mầm sâu bệnh

Do thời tiết bất thuận nên tiến độ cày lật đất, phơi ải của huyện Kiến Xương chậm hơn so với kế hoạch. Những ngày qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở tập trung chỉ đạo, đôn đốc nông dân tranh thủ thời gian huy động máy móc khẩn trương hoàn thành cày lật đất.

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Theo kế hoạch, các địa phương phải hoàn thành cày lật đất trước ngày 25/12/2017, tuy nhiên, trong tháng 11 và đầu tháng 12/2017 có mưa rải rác, ruộng ướt khiến cho việc làm đất của nông dân gặp khó khăn và chậm tiến độ, chỉ đạt 60% diện tích. Nhằm bảo đảm khung lịch thời vụ xuống đồng gieo cấy lúa xuân năm 2018, không kể ngày nghỉ, ngày lễ, huyện đã huy động cán bộ xuống các địa phương kiểm tra, đôn đốc nông dân

huy động toàn bộ máy móc ra đồng làm đất. Đến nay, toàn huyện đã cày lật được khoảng 10.700ha, bằng 95% tổng diện tích.

Tại các xã Vũ Tây, Vũ Lễ, Vũ An, An Bình, Nam Bình, Hồng Tiến, Bình Định, nơi bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ trong vụ mùa vừa qua, địa phương đã chỉ đạo nông dân triển khai cày lật đất từ cuối tháng 11. Đến nay, cơ bản diện tích gieo cấy lúa mùa đã được cày và phơi ải. Ông Nguyễn Quang Thế, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ An cho biết: Phần lớn diện tích lúa mùa của địa phương bị ngập úng lâu ngày, một số diện tích mất trắng nên nông dân không thu dọn sản phẩm phụ dẫn đến nguy cơ đất bị yếm khí. Chính vì vậy, ngay sau khi kết thúc vụ mùa, địa phương đã xây dựng kế hoạch, đề án sản xuất vụ đông năm 2017 và vụ xuân năm 2018. HTX tập trung chỉ đạo xã viên nhanh chóng tổ chức cày

lật đất, phơi cho đất tơi xốp, giải phóng khí độc và tiêu diệt mầm mống sâu bệnh hại, tránh tình trạng khi lúa xuân mới cấy xuống bị ngộ độc hữu cơ, kém phát triển. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kỹ thuật làm đất cho bà con nên đến hết tháng 12/2017 địa phương đã hoàn thành việc làm đất, sẵn sàng cho sản xuất vụ xuân.

Không chỉ phòng ngừa lúa xuân bị ngộ độc hữu cơ đầu vụ, tại các xã Lê Lợi, Hồng Thái, Trà Giang... nơi có nhiều diện tích lúa bị bệnh lùn sọc đen gây hại ở vụ mùa, bà con nông dân vội vàng cũng khẩn trương cày lật và phơi đất kết hợp vệ sinh đồng ruộng. Hàng trăm chiếc máy cày cỡ lớn, nhỏ tranh thủ thời tiết thuận lợi ra đồng làm đất dưới sự giám sát, kiểm tra của cán bộ chuyên môn các HTX. Ông Nguyễn Văn Ca, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Lê Lợi cho biết: Đến nay,



Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân Kiến Xương huy động máy móc cày lật đất để phơi ải.

toàn bộ 400ha diện tích cấy lúa xuân đã được cày lật. Riêng 210ha lúa bị nhiễm bệnh lùn sọc đen ở vụ mùa năm 2017 được địa phương chỉ đạo cày lật và phơi đất sớm; đối với những diện tích ruộng sạ vụ đông gieo cấy trước khi cày lật đất nhằm khử chua và tiêu diệt nguồn rầy, vi rút lùn sọc đen lưu trú. Thêm vào đó, trong chiến dịch làm thủy lợi ra đồng xuân, xã Lê Lợi cũng chỉ đạo và huy động lực lượng vệ sinh hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, bờ vùng, bờ thửa; các hộ nông dân dọn sạch tàn dư thực

vật, lúa chét và cỏ dại là ký chủ phụ của rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen.

Kiến Xương còn khoảng 700ha chưa được cày lật đất. Hiện nay, ngành Nông nghiệp huyện đang tập trung đôn đốc các địa phương nhanh chóng hoàn thành để chuyển trọng tâm sang chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân. Ông Đặng Ngọc Oánh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngoài chỉ đạo quyết liệt công tác làm đất, huyện huy động cả hệ thống chính trị cùng với cuộc tuyên truyền, vận động và tổ chức cho bà con nông dân thu hoạch

cây màu vụ đông; hướng dẫn nông dân sử dụng các giống lúa ngắn ngày có khả năng kháng bệnh đạo ôn, rầy các loại để gieo cấy toàn bộ diện tích vụ xuân năm 2018. Khuyến khích nông dân áp dụng biện pháp gieo mạ khay cấy bằng máy; hạn chế việc gieo thẳng để phòng bệnh lùn sọc đen phát sinh. Chỉ đạo các địa phương và Chi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện chuẩn bị tốt kế hoạch lấy nước phục vụ công tác làm đất và gieo cấy cho 100% diện tích lúa xuân.

KHẮC DUẤN

QUỲNH THỌ

Hiệu quả từ mô hình liên kết

Thời gian qua, HTX DVNN xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, tạo nguồn nông sản cung ứng cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ông Ngô Doãn Đô, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Trước đây, khi xây dựng mô hình liên kết 3 nhà: nhà nông - nhà quản lý - nhà doanh nghiệp ở Quỳnh Thọ gặp không ít khó khăn bởi người dân chủ yếu canh tác nhỏ lẻ, manh mún, không tập trung. HTX đã phối hợp cùng các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thay

đổi nhận thức, tư duy, mạnh dạn vay vốn phát triển sản xuất; đồng thời, thông qua các đoàn thể tạo điều kiện giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đến nay, hiệu quả mô hình liên kết 3 nhà đã tạo nên tăng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân, bảo đảm nông sản của nông dân Quỳnh Thọ có thị trường tiêu thụ ổn định, cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Hiện nay mô hình liên kết 3 nhà của xã đã thu hút hơn 10 gia đình tham gia với tổng diện tích đất tích tụ để sản xuất nông sản đạt hơn 40ha. Các loại nông sản người dân tập trung sản xuất chủ yếu là ngô ngọt, ớt, dưa chuột, dưa gang, bí đỏ, lúa giống.

Gia đình chị Nguyễn Thị Ngoan, thôn Minh Đức là một trong những hộ tiên phong tham gia chuỗi liên kết sản xuất 3 nhà. Chị Ngoan cho biết: Tham gia chuỗi liên kết 3 nhà, gia đình tôi được định hướng sản xuất mặt hàng gì, hỗ trợ trong quá trình sản xuất, đồng thời không phải lo đầu ra của sản phẩm. Từ khi tham gia, gia đình đã tích tụ được 2ha đất để cấy lúa, phân bón và được doanh nghiệp thu mua với giá từ 6.000 - 7.000 đồng/kg thóc tươi, trừ chi phí đầu tư thu về gần 70 triệu đồng/năm.

Anh Nguyễn Trọng Vui, thôn Hưng Đạo chia sẻ: Với hơn 2,2ha đất tích tụ để trồng ngô ngọt, lúa

Nhật xuất khẩu cho Công ty An Đình (Hưng Yên), mỗi năm gia đình thu về hơn 80 triệu đồng tiền lãi. Hiện nay gia đình đã mua thêm 1 máy cày, 1 máy làm đất trị giá hơn 100 triệu đồng để chuẩn bị mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm cho nông dân trong và ngoài xã.

Ông Ngô Doãn Đô cho biết thêm: Mô hình liên kết 3 nhà đã thu hút nhiều hộ nông dân tham gia như: gia đình anh Nguyễn Đạt Bình, thôn Minh Đức tích tụ 7,2ha thu nhập bình quân đạt 150 triệu đồng/năm; gia đình anh Nguyễn Công Khiển, thôn Bắc Sơn tích tụ 5,4ha, thu nhập bình quân đạt hơn 100 triệu đồng/năm. Để bảo đảm quyền lợi của các gia đình khi tham gia chuỗi liên kết sản xuất 3 nhà, HTX DVNN xã Quỳnh Thọ nhận cung ứng vật tư nông nghiệp, phân bón bảo đảm nguồn gốc, chất lượng, ký kết bảo tiêu sản phẩm đối với những hộ tham gia liên

tiết sản xuất. Mỗi năm, HTX tổ chức trên 20 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, nội dung tập huấn tập trung vào các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh trên cây màu, lúa, biện pháp chăm sóc đúng cách giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Để mô hình liên kết 3 nhà ngày càng bền vững, HTX DVNN xã Quỳnh Thọ ngoài việc ký cam kết với hộ nông dân phải thực hiện đúng quy trình sản xuất và đúng theo hướng dẫn kỹ thuật của các công ty còn vận động các hộ nông dân không có nguyện vọng liên kết sản xuất trong vùng chuyển đổi diện tích sang vùng khác hoặc có thể hoàn đổi với cá nhân có nhu cầu liên kết sản xuất để tạo quỹ đất tập trung cho các hộ cá thể thuê mở rộng sản xuất. Hiện nay, HTX DVNN xã Quỳnh Thọ đang ký hợp đồng với Công ty Chế biến nông sản thương mại và dịch vụ Thanh Nhân, Công

ty An Đình nhận thu mua và bao tiêu nông sản cho nông dân. Trong những năm tiếp theo, HTX tiếp tục huy động vốn, tranh thủ mọi nguồn lực, nâng cao năng lực quản lý, liên kết cung ứng dịch vụ phục

► Chính phủ ban hành 8 nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

(nongnghiep.vn) Chính phủ vừa ban hành 8 nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại với một số nước.

Cụ thể, Nghị định số 150/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa một bên là Việt Nam và bên kia là liên minh kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022. Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa một bên là Việt Nam và bên kia là liên minh kinh tế Á - Âu và các nước thành viên (hiệp định VN - EAEU FTA) giai đoạn 2018 - 2022 và điều kiện được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo hiệp định này.

Nghị định số 153/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022. Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo hiệp định này.

Bên cạnh đó là Nghị định số 154/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022.

Nghị định số 155/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023.

Nghị định số 156/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022.

Nghị định số 158/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand giai đoạn 2018 - 2022.

Nghị định số 159/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022.

Nghị định số 160/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023.

8 nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

► Tình hình kinh doanh của ngân hàng đã cải thiện hơn



(vtv.vn) Hơn 85% ngân hàng nhận định tình hình kinh doanh đã cải thiện hơn trong năm 2017. Gần 90% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh của cả năm 2018 tiếp tục khá hơn.

Kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành vào tháng 12/2017 cũng cho thấy tình trạng và môi trường kinh doanh của đa số các tổ chức tín dụng tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Theo đó, hơn 56% tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh tại thời điểm hiện tại của họ tốt (cao hơn so với cuối quý III/2017 và cùng kỳ năm 2016), trong đó 11,5% tổ chức tín dụng cho biết tình hình kinh doanh hiện tại rất tốt.